



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่ ๐๖๗๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการนำกิจกรรม ๗๘ มาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กำหนดให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังนี้

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๑	ผศ.เกียรติสุดา	สมนา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการธุรกิจ - สำนักงานคนบดี - สาขาวิชาการบัญชี - สาขาวิชาการเงิน
	นางสาวเดือนเพ็ญ	วงศ์สอน	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	กรรมการ	
	นางอรพรรณ	เชื้อดี	กองบริหารงานบุคคล	กรรมการและเลขานุการ	
กลุ่มที่ ๒	นางสาวนวลละออง	สระแก้ว	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการระบบสารสนเทศ - สาขาวิชาการจัดการ
	นางปญญา	บุญเรือง	กองกลาง	กรรมการ	
	นางปวีณา	ตั้งมั่น	คณะศิลปกรรมฯ	กรรมการและเลขานุการ	
กลุ่มที่ ๓	นายภาคภูมิ	หมีเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - สำนักงานคนบดี - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ - สาขาวิชาเคมีประยุกต์
	นางกัญญาภัค	เอี้ยการนา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	กรรมการ	
	นางสาววารินทร์	จันทกุต	คณะศิลปกรรมฯ	กรรมการและเลขานุการ	
กลุ่มที่ ๔	ผศ.สุรพจน์	วัชโรภากุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	นางสาวพิมพ์นิภา	รัตนจันทร์	คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ	
	นางสาวเสาวนีย์	ควงงษา	คณะศิลปกรรมฯ	กรรมการและเลขานุการ	

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๕	นายอำพล นางสาวกัลยา นางจุฑารัตน์	ทันไชย นาริจันทร์ บุญคำ	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ สำนักวิทยบริการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์</u> - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาสังคมศาสตร์ - สาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ ๖	นางสาวนพรรณ นายเทพฤทธิ์ นางสาวปราณีวี	สินธุศิริ ไชยจันทร์ วิสุทธิเชื้อ	คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมฯ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ</u> <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ</u> - สำนักงานคณบดี - ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรม
กลุ่มที่ ๗	นายกัมปนาท นางปัญญรัตน์ นางสาวนพรรณ	ถ่ายสูงเนิน รังสูงเนิน แผนกลาง	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะศิลปกรรมฯ กองกลาง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ</u> - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มที่ ๘	นายสรวิศ นางณอมศรี นางสาวสิริกานต์	ต.ศิริวัฒนา สุทธิจันทร์ ไชยสิทธิ์	คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะศิลปกรรมฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ</u> - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่ ๙	นางสาวอัจฉรา นายวศิน นางสาวอริญา	ชนากลาง ตรีสินธุรส โคตสีกุล	คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำนักศึกษาทั่วไป	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ</u> - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร - สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บ เกี่ยวและแปรรูป - สาขาวิชาวิศวกรรมทำความเย็น และการปรับอากาศ
กลุ่มที่ ๑๐	นางสาววิศา นายกานต์ นางสาวณวพร	พิลาโฮม สุรนนท์ คำกิ่ง	คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมฯ สำนักศึกษาทั่วไป	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ</u> - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
กลุ่มที่ ๑๑	นายปิยนัย นางสาวจิตนภา นางสาวสุกัญญา	บุญไมตรี สมบุญศิลป์ อนุเวช	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>คณะศิลปกรรมและออกแบบฯ</u> - สำนักงานคณบดี - สาขาวิชาทัศนศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ นิเทศศิลป์

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๑๒	ผศ.สุรินทร์ นายสุภาวุฒิ นางสาวจิราพัชร	อ่อนน้อม ภูมิรัตน์ จิตลักษ์ณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	คณะศิลปกรรมและออกแบบฯ - สาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - สาขาวิชาออกแบบเซรามิก - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มที่ ๑๓	นายนพรัตน์ นางสาวนวินดา นางสาววรรณมณี	อมัตร์รัตน์ ชื่อตรง บุญฟู	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คณะบริหารธุรกิจ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	คณะศิลปกรรมและออกแบบฯ - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน - สาขาวิชาการจัดการผังเมือง - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
กลุ่มที่ ๑๔	นางอาทิตย์ยา นางทิพย์วรรณ นางสาววราภรณ์	รุ่งพิมาย เพ็งสระเกษ นามบุตร	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะศิลปกรรมฯ กองกลาง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	สำนักวิทยบริการฯ - สำนักงานผู้อำนวยการ - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิทยบริการ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มที่ ๑๕	นางวนิดา นางสาวฤทัยรัตน์ นางอรุณี	พลศรี ลายกิ่ง มณฑิ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	กองคลัง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - สำนักงานผู้อำนวยการ - งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มที่ ๑๖	นางรัชณี นางสาวกัลยาลักษณ์ นางสาวเมวีญา	สาตรา ลาภหนูน ทองมา	กองบริหารงานบุคคล สำนักงานกิจการสภาม. กองนโยบายและแผน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ - งานประกันคุณภาพฯ - งานพัฒนาวิชาการฯ - งานทะเบียนและประมวลผล
กลุ่มที่ ๑๗	นางสาวระวิสุตา นางสาวสุกัญญา นางผกา	นารี ถึงอินทร์ มันต์	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานกฎหมาย
กลุ่มที่ ๑๘	นางลดาวัลย์ นางชุตินา นางสาวรัชนิกร	พื่อสันเทียะ จันทร์เจริญ โยธาทูล	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ กองบริหารงานบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	กองกลาง - งานบริหารงานทั่วไป - สำนักงานบริหารสินทรัพย์ - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กลุ่มที่ ๑๙	นางสาวกุลภา นางรัชดาพร นางสาววรัญญา	เป็รื่องเวทย์ บุญไมตรี สายสุรินทร์	คณะบริหารธุรกิจ สำนักวิทยบริการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	กองกลาง - งานเลขานุการ - สำนักงานกิจการสภาม. - งานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ (ยกเว้นสภาพแวดล้อม)

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๒๐	ผศ.อภิญา นางสาวดวงกมล นางสาววันวิสาข์	ดีค่ายคำ ยังให้ผล ช่องสูงเนิน	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ คณะศิลปกรรมฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>กองนโยบายและแผน</u> - งานบริหารงานทั่วไป - งานงบประมาณและติดตาม ประเมินผล - งานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มที่ ๒๑	นางกานต์พิชชา นายจักรพงษ์ นางสาวลินจง	หนูบุญ คงดี เชิดโคกสูง	กองพัฒนานักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>กองนโยบายและแผน</u> - งานวิเทศสัมพันธ์ - งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ - ศูนย์ศึกษานานาชาติ
กลุ่มที่ ๒๒	นางสาวกมลภัทร นางรติมา นางสาวปาริชาติ	นิยมนา ปลั่งกลาง มนีรัตน์	สำนักงานกิจการสภาม. สำนักวิทยบริการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>กองบริหารงานบุคคล</u> - งานบริหารงานทั่วไป - งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ - งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง บุคลากร - งานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มที่ ๒๓	นายภูมิพัฒน์ นางสาวกัญญาภัทร นางสาวสิรินาฏ	นวจินดากาญจน์ ชูพุทธพงษ์ ไชยตา	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สำนักวิทยบริการฯ กองกลาง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>กองพัฒนานักศึกษา</u> - งานบริหารงานทั่วไป - งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ - งานพัฒนาทักษะ วินัย และ ประสบการณ์นักศึกษา
กลุ่มที่ ๒๔	นางณัฐชนันย์ นายพิสิษฐ์ นายทวีรัตน์	ฉะพะพงษ์ กลอนค่างพลู แดงงาม	สำนักวิทยบริการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>กองพัฒนานักศึกษา</u> - งานบริการสวัสดิการนักศึกษา และสุขอนามัย (ยกเว้นโรงอาหาร) สถาบันชุมชนวันเพื่อการพัฒนา ธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร. อีสาน
กลุ่มที่ ๒๕	นางสาวภัณฑิรา นางสาวรัตนารณ์ นางสาวศิริพร	สุขนา หมีเงิน ปภาวดีกิตติพร	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง</u>
กลุ่มที่ ๒๖	นางสาวมนต์ธิดี นายนิกร นางสาวชตาษา	ดุลย์เกรี ศรีนวล เนินพลกรัง	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ	<u>ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร</u> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน					หน่วยงานที่รับ การตรวจประเมิน
กลุ่มที่ ๒๗	นางสาวภัสส์กัญช์	ฐิติมัทธนกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	ประธานกรรมการ	สำนักศึกษาทั่วไป
	นางสาวอุไร	แสงศิริ	สำนักวิทยบริการฯ	กรรมการ	
	นางสุญานีย์	แก้วสูงเนิน	กองกลาง	กรรมการและเลขานุการ	
กลุ่มที่ ๒๘	นางชุตาก็ค	เดชพันธ์	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ	ประธานกรรมการ	- กองกลาง (ประเภทสภาพแวดล้อม) - กองพัฒนานักศึกษา (ประเภทโรงอาหาร) - อาคารอเนกประสงค์และลาน หน้าอาคารอเนกประสงค์ - หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง - ธนาคารขยะ
	นายชัยวัฒน์	แดงจันทิก	สำนักวิทยบริการฯ	กรรมการ	
	นายภานุพงศ์	ตั้งมั่น	คณะศิลปกรรมฯ	กรรมการ	
	นางสาวสนทยา	แจ่มกระจ่าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ	กรรมการและเลขานุการ	

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑. ประสานงานกับหน่วยงานรับการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ กำหนดวันเวลาการตรวจประเมินตามกำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา แจ้งหน่วยงานรับการตรวจประเมินได้รับทราบ และแจ้งกำหนดวันเวลาการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ไปยังงานประกันคุณภาพและประเมินผล
๒. ดำเนินการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๗๘ ในพื้นที่หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย ๑๐๐%
๓. สรุปคะแนนและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ พื้นที่หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกผ่านระบบการตรวจประเมินกิจกรรม ๗๘ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://qa.rmuti.ac.th/RMUTI_QA_Nakhonratchasima/ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน